
sþ. 330. Fyrirspurn [185. mál]
til forsætisráðherra um greiðslur ríkisfyrirtækja til Vinnuveitendasambandsins.

Frá Svavari Gestssyni.

1. Hvaða fyrirtæki, "sem eru í umsjá iðnaðarráðuneytis", munu sækja um aðild eða hafa
sótt um aðild að Vinnuveitendasambandi Íslands?

2. Er ætlunin að önnur fyrirtæki ríkisins, t. d. Áburðarverksmiðjan, verði látin sækja um
aðild að Vinnuveitendasambandinu?

3. Hve miklar upphæðir greiða fyrirtæki ríkisins til VSÍ á árinu 1984? Sundurliðun óskast
eftir fyrirtækjum. Eftir hvaða reglum eru gjöldin til VSÍ ákveðin?


